
  
      

  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
    
  วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาห ารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
   

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี) 
 

   (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
   ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
   1. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี  
   โดยเลขาธิการฯ อ่านประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า 
   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
นายเศรษฐา  ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว นั้น 
           บัดนี้ นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว 
           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ 
           นายภูมิธรรม  เวชยชัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
           นายสมศักดิ์  เทพสุทิน เป็นรองนายกรัฐมนตรี 
           นายปานปรีย์  พหิทธานุกร เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ 
          นายอนุทิน  ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
           พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน 
           นางพวงเพ็ชร  ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
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   นายสุทิน  คลังแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
           นายเศรษฐา  ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อีกต าแหน่งหนึ่ง 
           นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
           นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
           นายจักรพงษ์  แสงมณี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
           นางสาวสุดาวรรณ  หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 
           นายวราวุธ  ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
           นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
          ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           นายไชยา  พรหมา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           นายอนุชา  นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
           นางมนพร  เจริญศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
           นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
           นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
           นายนภินทร  ศรีสรรพางค์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
           นายเกรียง  กัลป์ตินันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
          นายทรงศักดิ์  ทองศรี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
           นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
           พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
           นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
           นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
           พลต ารวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
           นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
          นายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
          นายสันติ  พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
          นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                  ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 
    ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
           เศรษฐา ทวีสิน 
           นายกรัฐมนตรี 
   ที่ประชุมรับทราบ 
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   2. เรื่อง ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต าแหน่งที่ว่าง 
    ตามที่  พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์  เตมียเวส ได้มีหนั งสือขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา  
101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มี
ประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อล าถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทย 
เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 (2) คือ  นายมังกร  
ยนต์ตระกูล ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อที่ 2 ของพรรคเสรีรวมไทย จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   3 . สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรปฏิญ าณ ตนในที่ ป ระชุ มก่อน เข้ ารับห น้ าที่ 
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 115  
   เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 115 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนนที่ประชุมก่อนรับ
ต าแหน่ง จึงขอเชิญ นายมังกร  ยนต์ตระกูล ลุกขึ้นยืนเพื่อปฏิญาณตนต่อที่ประชุม 
   ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่คือ 498 คน การลงมติใด ๆ หรือองค์ประชุม
ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 249 คน 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   จากนั้น ประธานฯ แจ้งเรื่อง รับทราบรายงานของวุฒิสภา 
   ด้วยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 
(สมัยประชุมประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงาน
ประจ าปี 2565 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   ก่อนพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ หารือ
ต่อที่ประชุม โดยมีสมาชิกฯ ขอหารือในเรื่องการจัดสรรสัดส่วนของสมาชิกฯ ในการปรึกษาหารือ 
เรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกพรรคการเมือง ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้ งว่า ได้รับ
รายงานจากส านักการประชุมว่า ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นที่ เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาว่า 
การหารือนั้นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 500 เขตเลือกตั้ง รวมถึงแบบบัญชีรายชื่อด้วย  
ซึ่งไม่อาจแบ่งได้ว่าเป็นความเดือดร้อนของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยถือว่าเป็ นความเดือดร้อน 
ของประชาชน จึงได้หารือกันแล้วเห็นว่าควรจะแบ่งตามสัดส่วนของจ านวนสมาชิกฯ แต่ละพรรค  
อย่างไรก็ตาม จะมอบนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง  
กับทั้งสองฝ่าย ไปหารือกันให้ชัดเจน หากตกลงกันได้ ในสัปดาห์หน้าก็จะปฏิบัติตามนั้น  
   ทั้งนี้  สมาชิกฯ ได้ เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ 
การประชุมฯ ข้อ 54 (2) จากเรื่องที่ค้างพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5.1 - 5.11 เพ่ือมาพิจารณาต่อ 
ก่อนที่จะพิจารณาวาระอื่น ซึ่งสมาชิกฯ รับรองถูกต้อง 
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   (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
   5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
   5.2 ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญห าราคาพืชผล 
ทางการเกษตรตกต่ าและต้นทุนสูง โดย นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 
   5.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า
อย่างเป็นระบบ โดย นางมุกดาวรรณ  เลื่องสีนิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   5.6 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคา
กุ้งตกต่ า โดย นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ 
   5.7 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ราชบุรี และนายวิชัย  สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ 
เป็นผู้เสนอ 
   5.8 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แก้ไขปัญหายางพาราตกต่ าอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดย นายสฤษฏ์พงษ์   เกี่ยวข้อง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า  
โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา  
เป็นผู้เสนอ 
   5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทาง 
การแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ าเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป โดย นายสรวงศ์  เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว 
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ  
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   จากนั้น ผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผลในการเสนอญัตติ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับราคาพืชผล
และสินค้าทางการเกษตรตกต่ า รวมทั้งราคากุ้งตกต่ าว่า สินค้าด้านการเกษตรถือว่ามีบทบาทส าคัญ 
ต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่ส าคัญของภาคใต้ แต่ปัจจุบันราคาผลไม้ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะหลังได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์หลายปัจจัยมายาวนานแล้ว ยังต้องเผชิญกับวิกฤตราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ ารายวัน  
และต้นทุนสูง เช่น น้ า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับ ท าให้ เกษตรกรชาวสวน 
ต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสม ซึ่งปัจจุบันพืชผลทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ปาล์ม  
มันส าปะหลัง ข้าว และอ้อย สินค้าบริโภค อาทิ เนื้อวัว น้ านมวัว และตลาดปลาสวยงาม อ าเภอบัานโป่ง 
จังหวัดราชบุรี มีราคาตกต่ าซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้องมีภาระหนี้สินจากต้นทุนผลผลิต ค่าแรง และราคาปุ๋ยที่สูง รัฐบาล
ควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูก รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรในการผลิต และจ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรเพ่ือการจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกสินค้าทางการเกษตรไปยังต่างประเทศอั นจะ 
ท าให้คุณภาพชีวิตและครอบครัวเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นตลาดที่ส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นไป
อย่างมีระบบและมีมาตรฐานสากล ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของประชาชน  
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วน ภาครัฐต้องหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่เกษตรกร การปรับปรุงระบบตลาดสินค้าเกษตรให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อมิให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันอันจะเป็นการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาและป้องกันราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น  
   ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรส่งออกส าคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด ข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า ปี 2564 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับ 1 ของโลก โดยมีมูลค่า
การส่งออกประมาณ 175,978 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 61.6 และมีตลาดส่งออกส าคัญ 
คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เนื่องจากความต้องการ 
ใช้ยางพาราในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) เช่น ถุงมือยางท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถสาธารณะ 
เป็นรถยนต์ส่วนตัวจึงมีความต้องการใช้รถยนต์เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมล้อยางและผลิตภัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีความต้องการใช้ยางเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์การค้าของโลก
ปรับ เปลี่ยนอย่างรวดเร็วท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้ าทายหลายประ การ เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดโรคอุบัติใหม่ มาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ความผันผวนทางเศรษฐกิจของคู่ค้าส าคัญ ตลอดจนสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
การก่อสงครามส่งผลให้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เป็นเหตุให้ปัจจุบัน 
พ่ีน้องชาวสวนยางพาราต้องเผชิญปัญหาราคายางพาราตกต่ า โดยการยางแห่งประเทศไทยได้รายงาน
ข้อมูลราคาจากตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา ปรากฎว่า ราคาน้ ายางสดเหลือเพียง 43.20 บาท/
กิโลกรัม ราคายางแผ่นดิบเหลือเพียง 44.15 บาท/กิโลกรัม ซึ่งราคาดังกล่าวไม่คุ้มทุนการผลิต 
ของเกษตรกร ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต
ที่สูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น อัตราการว่างงาน ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสังคม 
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และระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศ เมื่อพิจารณทบทวนถึงนโยบายแก้ไขปัญหายางพารา 
พบว่า เกือบทุกรัฐบาลได้ใช้นโยบายแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ า 2 แนวทาง คือ 1 ) การจัดสรร
งบประมาณช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกันราคา การให้สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ 
2) การให้หน่วยงานของรัฐวิจัยแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ในการปฏิบัติกลับปรากฏว่าทุกปีราคายางพารามีความผันผวน 
ช่วงใดที่รัฐบาลใช้งบประมาณช่วยเหลือหรือต่ างประเทศมีความต้องการใช้ยางพาราเพ่ิมสูงขึ้น 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวราคายางพาราจะปรับสูงขึ้นและเมื่อกลับสู่กลไกตลาดปกติหรือความต้องการใช้
ลดลง ราคายางพารามักขาดเสถียรภาพและมีราคาตกต่ าสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่พ่ีน้อง  
ชาวสวนยางพาราทุกปอีย่างเป็นวัฏจักร เนื่องจากนโยบายดงักล่าวขา้งตน้เป็นเพียงการแก้ไขปญัหาระดับ
ต้นน้ า กล่าวคือ เป็นนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้าด้านรายได้ ส่วนนโยบายระดับ 
กลางน้ าและระดับปลายน้ ายังขาดนโยบายในการปฏิบัติอย่างบูรณาการที่ครบวงจรและยั่งยืน  ทั้งนี้ 
ยางพาราและปาล์มน้ ามันนั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักส าคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันราคาปาล์มน้ ามัน
และราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะ 
หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มายาวนานแล้วยังต้องเผชิญกับวิกฤตราคาผลผลิต 
ทางการเกษตรตกต่ ารายวนัและมตี้นทุนสงู เช่น น้ า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งไม่มีตลาดรองรับ 
โดยเฉพาะเกษตรกรสวนปาล์มได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากลานซื้อปาล์มหลายพ้ืนที่ปิดการรับซื้อ
ชั่วคราวท าให้เกษตรกรไม่สามารถตัดปาล์มขายได้ และต้องน ารถไปจอดรอคิวนาน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า 
เหตุใดราคาปาล์มจึงสวนทางกันกับราคาตลาดโลก สินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
จนท าให้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มต้องแบกรับต้นทุนที่เสี่ยงต่อการขาดทุนสะสม ดังนั้น  
หากภาครัฐไม่เร่งด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงขอให้รัฐบาล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยขอใหก้รมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
การยางแห่งประเทศไทย เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และจัดให้มี
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวด้วย  
   ส าหรับเรื่องราคากุ้งตกต่ านั้น ขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ทั้งขนาดกลาง
และขนาดย่อยก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากราคากุ้งเลี้ยงตกต่ าอย่างรวดเร็ว โดยมี
สาเหตุส่วนหนึ่งหลังจากการที่คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์  
หรือบอร์ดกุ้ ง  อนุมัติการน าเข้ ากุ้ งจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์และอิน เดีย เข้ามา โดยอ้างว่า 
ชาวเกษตรกรไทยมีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว นอกจากนั้นปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้ง 
ของเกษตรกรเกิดจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และมีโรคระบาดในกุ้ง  ประกอบกับราคาประกัน 
ขั้นต่ าที่ห้องเย็นตั้งไว้นั้นเท่ากับราคาต้นทุนการผลิตที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งเท่ากับเป็น 
การบังคับให้เกษตรกรขายในราคาขาดทุนท าให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน แม้ราคากุ้งจะถูกก าหนด
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ แต่ราคาของจริงไม่ได้ตามที่ 
คณะกรรมการฯ ก าหนด จึงต้องการให้รัฐช่วยลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าอาหารกุ้ง 
ค่าปูน ค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อก าไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หากภาครัฐไม่ด าเนินมาตรการอย่างเป็น
รูปธรรม ปัญหาอาจบานปลายจนยากแก่การเยียวยา จึงขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา 
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แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งเลี้ยงตกต่ า ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดยเรง่ดว่น นอกจากนี้ สมาชิกฯ 
ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้ งในจังหวั ดแหล่งผลิตกุ้ งส าคัญว่า ในช่วงตั้ งแต่ 
เดือนเมษายน - พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงที่ผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาด
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งในปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนร้อนสลับฝนท าให้เกษตรกรต้องเร่งระบายผลผลิต
ออกสู่ตลาด เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ 
ความต้องการบริโภคยังคงทรงตัว ประกอบกับการส่งออกชะลอตัว เนื่องจากค าสั่งซื้อจากต่างประเทศ  
ที่ลดลงและมีการน าเข้ากุ้งจากต่างประเทศที่มากขึ้น จึงส่งผลให้ราคากุ้งปรับลดลง ซึ่งหากภาครัฐไม่มี
มาตรการในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอาจส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรง 
มากขึ้นได้ 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ สมาชิกฯ ได้อภิปรายเรื่องสินค้าทางการเกษตรตกต่ า คือ โคกระบือ สุกร โดย เรียกร้องให้
รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาโคกระบือตกต่ า ซึ่งราคาโคจากเดิมเกษตรกรเคยขายได้ในราคา 120 บาท 
ต่อกิโลกรัม ปัจจุบันเหลือราคา 88 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคานี้มานานกว่า 9 เดือนแล้ว โดยจาก 
การสอบถามเกษตรกรพบว่า จุดคุ้มทุนของการเลี้ยงโคอย่างน้อยจะต้องขายโคได้ในราคา 100 บาท 
ขึ้นไปต่อกิโลกรัมจึงจะเพียงพอที่ผู้เลี้ยงจะอยู่ได้ แต่ปัจจุบันที่ราคาขาย 80 บาท จึงเป็นราคาที่ขาดทุน 
ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคประสบปัญหาหนี้สินรุมเร้าจากราคาที่ตกต่ า อีกทั้งรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหา 
โคกระบือเถื่อนซึ่งซ้ าเติมเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น โดยได้รับข้อร้องเรียนมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงว่า 
มีกระบวนการน าเข้าโคเถื่อนผ่านช่องทางพิเศษและยังมีการสวมสิทธิการน าเข้า โดยช่องทางพิเศษคือ
ช่องทางธรรมชาติผ่าน 2 จังหวัด ได้แก่ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก โดยมี
ค่าใช้จ่ายพิเศษต่อเที่ยวกว่า 80,000 บาท จึงเป็นที่สังเกตว่าด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ราคา
โคตกต่ าใช่หรือไม่ แม้ไม่มีใบอนุญาตแต่ก็สามารถบินไปได้ทั่วประเทศส่งผลให้โคกระบือที่ไม่ได้รับวัคซีน 
น าโรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคลัมปี สกิน มาติดโคกระบือในประเทศ ซ้ าเติมปัญหาของ
เกษตรกรผู้ เลี้ยง จึงเสนอให้มีการกักโรคอย่างน้อย 1 เดือน และฉีดวัคซีนให้ครบ ให้ปลอดโรค 
อย่างจริงจังจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือรัฐบาลต้องเร่งเจรจา
การค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั้งตะวันออกกลาง อาทิ ซาอุดีอาระเบีย บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะมีความต้องการเนื้อโคจ านวนมาก โดยทุกวันนี้
เกษตรกรไทยจะขายโคกระบือไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องผ่านโควตาสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนั้น รัฐบาลใหม่จะต้องเร่งเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่น ๆ
โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยต้องการให้รัฐบาลเจรจาส่งออก 1 ล้านตัว ต่อปี จึงจะท าให้
เกษตรกรได้ขายตรงโดยไม่ผ่านคนกลาง ไม่ถูกกินหัวคิว และไม่ถูกกดราคา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยทราบมาว่ามีการลักลอบน าเข้าโคกระบือช าแหละเถื่อนหรือ 
โคกล่องน าเข้ามาจากชายแดนภาคใต้ ทั้งมาจากประเทศอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  
ท าให้ประเทศไทยมีโรคระบาดไม่จบสิ้นและส่งผลให้ราคาโคกระบือตกต่ า  รวมถึงท าให้ประเทศ 
ต้องสูญเสียเงินภาษีประชาชนอย่างมหาศาลเพื่อเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้และเป็นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงหมูเถื่อนซึ่งปัจจุบันเป็นข้อกังวลของเกษตรกรทั้งประเทศ โดยกว่า 2 ปี
ที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรประสบปัญหาสุกรเป็นโรค ASF หรือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
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และด้วยการแก้ปัญหาที่ล่าช้า ไม่ยอมรับความจริง โดยกล่าวอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สซึ่งไม่ร้ายแรง ส่งผลให้ 
ผู้เลี้ยงสุกรกว่าหลายแสนรายประสบปัญหาโรค ASF จนสิ้นเนื้อประดาตัว จนปัจจุบันสถานการณ์ 
เริ่มดีขึ้นกลับต้องประสบปัญหาหมูเถื่อนมาท าให้ราคาหมูในตลาดตกต่ าโดยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เร่ง
แก้ไขปัญหา ปล่อยปละละเลยให้หมูเถื่อนเข้ามาในประเทศโดยไม่ผ่านการตรวจสอบโรคและคุณภาพ  
จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงในประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคา
ปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรียเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้
ทางการเกษตร ปัญหาราคาปุ๋ยยูเรียที่เพ่ิมสูงขึ้นจึงกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรทุกกลุ่ม และส่งผลให้
ต้นทุนเกษตรกรสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรกลับตกต่ าลงจึงส่งผลให้เกษตรกรมีอัตราหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี  
จึงเห็นว่าแนวทางการพักช าระหนี้เกษตรกรที่จะพักทั้งต้น ทั้งดอก จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนเพราะจะช่วย
ต่อลมหายใจชั่วคราวให้กับพ่ีน้องเกษตรกร และเสนอการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอีกประการหนึ่งคือรัฐบาล
ต้องแก้ไขควบคุมราคาปุ๋ยยูเรียให้มีเสถียรภาพ หาแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อสามารถควบคุมราคาได้  
ก็จะเป็นการแก้ปัญหาปุ๋ยให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน และขอให้รัฐบาลช่วยประกันราคาหอมแดง  
จากขณะนี้อยู่ที่ 8 บาท เป็น 18 บาท และเร่งพิจารณาให้ความช่วยเลือกเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
โดยเร็ว นอกจากนี้ พ่ีน้องเกษตรกรในพ้ืนที่ห่างไกลต้องประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าด้านการเกษตร 
ถนนที่ต้องใช้ในการเดินทางเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวกในการขนสินค้าเกษตร
ไปขาย อีกทั้งยังขาดแคลนน้ าทั้งเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และน้ าที่ต้องใช้เพ่ือการเกษตร ส่งผลให้
ต้นทุนทางการผลิตค่อนข้างสูง  
   ปัญหาด้านราคาสินค้าการเกษตรตกต่ าที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรนั้น
ในช่วงต้นปี 2564 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีผลผลิต  ดัชนีราคา และดัชนีรายได้เกษตรกร  
มีความผันผวนมาโดยตลอด และตั้งแต่ต้นปี 2566 ราคาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้ม 
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ดัชนีผลผลิตทางการเกษตรมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 2.69 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 3.69 ส่งผลให้ดัชนีรายได้ 
ของเกษตรกรลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ทั้ง 3 นี้ ท าให้เห็นถึงความน่ากังวลต่อปัญหาความเดือดร้อนด้านราคาผลผลิตและรายได้ของพ่ีน้อง
เกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงเห็นว่าควรมีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง  
และมีการก าหนดทิศทางที่มีความชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิดความผันผวนทางด้านราคาแล้วรัฐต้องช่วยแก้ไข
ปัญหาด้วยการอุดหนุนหรือชดเชยราคาเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ส าหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นจังหวัด 
ที่มีภาคการเกษตรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันและเป็นภาคการผลิตหลักที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัดมาโดยตลอด โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ทางการเกษตรกว่า 1.68 ล้านไร่  
หรือร้อยละ 34 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดที่อยู่ในภาคการเกษตรเป็นหลักถึง
ร้อยละ 31 และอยู่ในภาคการเพาะปลูกกว่าร้อยละ 79 ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพ่ีน้องเกษตรกร 
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ต่างประสบปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าเช่นเดียวกัน  แม้ว่าปัจจุบันราคา
สินค้าเกษตรบางชนิดจะปรับราคาสูงขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ดีมากนักเนื่องจากปัญหาสินค้าขาดตลาด
จากผลของภาวะโลกร้อนและเอลนีโญ แต่มีสินค้าเกษตรที่ในอดีตเป็นสินค้าหลักในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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คือลางสาดเพราะขณะนี้ก าลังเป็นผลไม้ที่ถูกลืมเนื่องจากคนหันไปบริโภคลองกองแทน รวมถึงเกษตรกร
เองก็หันไปปลูกผลไม้เศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากกว่า โดยปัจจุบันมีพ่ีน้องเกษตรกรปลูกลางสาด
ประมาณ 5,200 คน เนื้อที่เพาะปลูก/เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 8,600 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 
4,300 ตัน แต่ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยเพียง 10 บาทต่อกิโลกรัม โดยในอดีตเคยตกต่ าถึง 5 บาท 
ต่อกิโลกรัมมาแล้ว จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะเลิกปลูกลางสาดทั้งที่เคยเป็น
ผลไม้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น ปัญหาสินค้าทางการเกษตรควรได้รับการแก้ไขโดยมี 
แรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางด้านราคาและก่อให้เกิด
รายได้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและปรับปรุงพันธุกรรมโดยมุ่งเน้น 
การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้น  เช่น การให้รับรอง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การปรับปรุงสายพันธุ์  เช่น ข้าว เพ่ือให้ทนต่อโรคหรือต้านทานต่อ 
แมลงและได้ผลผลิตต่อไร่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้เทคนิคปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ตรง 
ตามความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  เช่น การตัดต้นลางสาดและต่อยอดกับกิ่งลองกอง  
หรือที่เรียกว่าลางกอง 2) การผลักดันสถาบันเกษตรกรสู่อุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น การวิจัยและ
พัฒนาแปรรูปทางการเกษตรเพ่ือเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าการเกษตร รวมถึงการเพ่ิม
ภาคบริการและการท่องเที่ยวของสวนผลไม้ เพ่ือสร้างการรับรู้และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
3) การพัฒนาระบบชลประทานและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ได้
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตตามที่ต้องการ และ 4) การเชื่อมโยงทางการตลาดและการขนส่ง  
โดยภาครัฐควรเข้ามามีส่วนช่วยในการหาตลาดใหม่  ๆ เพ่ือรองรับการผลิต โดยในส่วนของตลาด
ต่างประเทศควรมีการท าเขตการค้าเสรีเพ่ือยกเว้นภาษี หรือการตั้งมาตรการกีดกันทางการค้า 
เพ่ือป้องกันสินค้าจากต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันเข้ามาตีตลาดในไทย รวมถึงควรมีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งเช่น ถนน รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ 
ตลาดสินค้าเกษตรของไทย และช่วยลดต้นทุนในการขนส่งด้วย ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง 
ในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ดังนี้ 1) เร่งให้จ่ายเงินสนับสนุนคนตัดอ้อยสด รอบปี 2565 - 2566 ในอัตรา 
120/ตัน โดยเร็ว 2) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการตัดอ้อยสดในปีต่อไปให้ชัดเจน 3) แก้ปัญหา
ปรับปรุงดินเสื่อม สนับสนุนเงินทุนเครื่องมือ เครื่องจักร การตัดอ้อยสด 4) ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร 
ศึกษาสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ศัตรูพืช และ 5) พิจารณาเพ่ิมแหล่งเงินทุนเข้ากองทุน
อ้อยและน้ าตาลเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างเหมาะสมต่อไป 
   ส่วนเรื่องวิกฤตราคามะพร้าวนั้น มะพร้าวแกงมีราคาผลผลิตตกต่ าเป็นอย่างมาก 
โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการระบาดของศัตรูพืชในปี 2553 - 2556 และภัยแล้งในปี 2558 - 2559 
ท าให้ผลผลิตมะพร้าวของไทยฟ้ืนตัวกลับขึ้นมาแบบช้า ๆ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจของเกษตรกรคือราคา 
ของมะพร้าว แต่ราคามะพร้าวกลับมีความผันผวนสูงมากทั้งที่เราสามารถส่งออกมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่หลากหลายรูปแบบและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้ โดยสถานการณ์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 
2566 ราคามะพร้าวอยู่ที่ 7.83 บาทต่อผล ลดลงจาก 16.56 บาทต่อผล เมื่อเดือนมกราคม 2564 
โดยต้นทุนการผลิตอยู่ที่  7.30 บาทต่อผล หรือมากกว่า ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมะพร้าวเท่ากับ  
827 ผลต่อไร่ ต่อปี ดังนั้น หากมะพร้าวยังคงราคานี้อยู่ผลตอบแทนของชาวสวนมะพร้าวจะเท่ากับ  
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438.3 บาทต่อไร่ ต่อปี ข้อมูลจากสถิติพบว่า ชาวสวนมะพร้าว 167,000 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว
เฉลี่ยครัวเรือนละ 4.91 ไร่ ซึ่งจะท าให้ชาวสวนมะพร้าวมีผลตอบแทนเพียง 2,152 บาท ต่อครัวเรือน 
ต่อปี เท่านั้น ทั้งนี้ ราคามะพร้าวในประเทศจะเคลื่อนไหวขึ้นลงเป็นฤดูกาลสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิต 
ในประเทศไทย โดยราคามะพร้าวจะเริ่มลดลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็น 
ช่วงที่ผลผลิตออกมามาก ซึ่งผลผลิตจะออกมาสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ส่วนราคามะพร้าว 
จะสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณการใช้ในแต่ละเดือนทั้งในประเทศ 
และส่งออกค่อนข้างสม่ าเสมอกัน โดยในช่วงที่ราคาผลผลิตในประเทศสูงนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้มี 
การน าเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ เช่น กะทิส าเร็จรูป ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  
และเลยไปถึงเดือนเมษายนของทุกปี ปริมาณน าเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์ในช่วงเดือนธันวาคมถึง 
เดือนเมษายนจะกดดันให้มะพร้าวของชาวสวนที่ทยอยออกในเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ขายออกยากและ
ราคาตกต่ าลง ปริมาณน าเข้าเฉลี่ย 3 เดือน ผลผลิตในประเทศรายเดือนเพียงร้อยละ 64 ทั้งที่ควรจัดการ
ให้สวนทางกันคือ ผลผลิตในประเทศลดลงจึงจะน าเข้ามากขึ้น จึงกลายเป็นสาเหตุส าคัญท าให้ราคา
มะพร้าวผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 
ลดลงจากครึ่งปีแรกของปี 2565 ถึงร้อยละ 27 ราคามะพร้าวปีนี้จึงยิ่งตกต่ าลง ดังนั้น จึงขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 1) ให้ก าหนดราคาเป้าหมายในการบริหารจัดการให้อยู่ที่ระดับ 15 บาทต่อผล และเพ่ิมผลผลิต
มะพร้าวให้ได้ 1,000 ผลต่อไร่ 2) ให้ชาวสวนมีผลตอบแทนสุทธิในระดับ 8,000 บาทต่อไร่ และ  
40,000 บาท ต่อครอบครัว ต่อปี 3) จัดการการน าเข้ามะพร้าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรลด/หลีกเลี่ยง
การน าเข้ามะพร้าวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนเพ่ือไม่ให้กดดันราคามะพร้าวในประเทศ  
4) ควบคุมการเคลื่อนย้ายมะพร้าวน าเข้าให้อยู่ในพื้นที่ที่มกีารน าเข้ามาเพื่อการแปรรปูและส่งออกเท่านัน้ 
เพ่ือไม่ให้กระทบกับราคามะพร้าวในประเทศ 5) เข้มงวดกับมาตรฐานสุขอนามัยพืชในการน าเข้าเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาศัตรูพืชระบาดในมะพร้าวเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน และ 6) ส่งเสริมการวิจัย 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้น าเข้าน้ ามันมะพร้าวไม่ใช่ 
ผู้ส่งออก 7) ควรตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมราคามะพร้าว 8) หาช่องทางเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและ
ประชาชนในการซื้อ – ขายมะพร้าวให้มีความสมดุล 9) ก าหนดราคาเป้าหมายของมะพร้าว (ผลใหญ่)  
ที่ 15 บาท ต่อผล โดยใช้วิธีการก าหนดปริมาณ/ช่วงเวลาน าเข้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าว  
ไม่ให้กระทบกระเทือนกับปริมาณมะพร้าวในประเทศที่ออกสู่ตลาด 10) ติดตามเฝ้าระวังราคามะพร้าว 
ให้มีเสถียรภาพ มีความเป็นธรรม และสามารถแข่งขันได้ 11) ก าหนดมาตรการการน าเข้ามะพร้าว 
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคแมลงและเพ่ือมิให้มีผลกระทบกับราคามะพร้าวภายในประเทศ ตลอดจน
ป้องกันและปราบปรามการน าเข้ามะพร้าวผิดกฎหมายหรือมะพร้าวเถื่อนอย่างจริงจัง รวมถึงการเป็น
ตัวแทนหรือทีมมะพร้าวไทย หรือ CocoThai ในการเปิด/ขยายตลาดผลิตภัณฑ์มะพร้าวในประเทศ 
ต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การก าหนดราคามะพร้าวควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ในการก าหนดราคาเพื่อความโปร่งใส 
    ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรกว่าร้อยละ 40 แต่กลับมีรายได้
เพียงประมาณร้อยละ 8 ของ GDP เท่านั้น ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหาในภาคการเกษตรไม่ตรงจุดท าให้
เกษตรกรไทยยังวนเวียนอยู่ในวัฏจักรของความยากจนและเผชิญกับปัญหาซ้ าซากมาโดยตลอด  
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โดยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกร มีพ้ืนที่เกษตรที่มี
ชื่อเสียง คือทุ่งกุลาร้องไห้มีพ้ืนที่กว่า 2 ล้านไร่ และมีอาณาเขตครอบคลุมถึง 5 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชื่อดงัระดบัประเทศ และจาก
การที่สมาชิกฯ ได้ลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในช่วงที่ผ่านมา พ่ีน้องเกษตรกรต่างพูด 
เป็นเสียงเดียวกันว่าประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องรายได้สินค้าเกษตรสวนทางกับต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะราคาปุ๋ย ดังนั้น การเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรนั้น สิ่งส าคัญต้องเริ่มด้วยการช่วยเกษตรกร 
ในการลดต้นทุน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการเพ่ิมผลผลิต สร้างระบบยืนยัน
ราคาท าให้สินค้าราคาการเกษตรดี น านวัตกรรมการเกษตรมาเพ่ิมปริมาณการผลิตที่มีคุณภาพและ 
ลดต้นทุนการผลิตโดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ให้พ่ีน้องเกษตรกรเป็น 3 เท่า และสิ่งส าคัญคือ 
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพราะน้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต 
โดยรัฐบาลที่ผ่านมาได้ใช้เงินกับการบริหารจัดการน้ าไปหลายแสนล้านบาทแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
การเยียวยาน้ าท่วม น้ าแล้งก็มีความจ าเป็นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ดังนั้น ควรน า
งบประมาณในการจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง ทุกปี มาลงทุนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการบริหารจัดการน้ า 
อย่างเป็นระบบ เพ่ือแก้ปัญหาในระยะยาว และควรเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร ดูแลเชื่อมต่อไปถึง
ด้านการตลาด และหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะสามารถไปเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าในต่างประเทศให้เพ่ิม
มากขึ้น หาช่องทางหาตลาดใหม่ ๆ ให้กับพ่ีน้องเกษตรกรให้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การเกิดสถานการณ์ ความขัดแย้งในประเทศมหาอ านาจ รวมทั้งปรากฏการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวน
ทั่วโลกท าให้ประเทศผู้ส่งออกหลักของโลก เช่น ประเทศอินเดีย ตัดสินใจระงับการส่งออกข้าวเพ่ือสร้าง
หลักประกันว่ามีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคและเพ่ือดูแลราคาข้าวภายในประเทศ แต่หาก
ประเทศไทยสามารถผลิตขา้วและสินคา้เกษตรอืน่ ๆ ได้ในปริมาณที่มากพอต่อการบริโภคในประเทศและ
เพียงพอต่อการส่งออกไดด้้วยย่อมเปน็โอกาสของประเทศไทยที่จะสรา้งรายไดเ้ข้าประเทศและเป็นรายได้
ของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรไทยส่วนใหญ่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก มักจะประสบภัยแล้ง น้ าท่วม
เป็นประจ า อีกทั้งระบบชลประทานมีน้อยมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท าให้เป็นการเพ่ิม
ต้นทุนทางการผลิต จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจัง ว่าคุ้มค่า สมดุลกับ
ราคาขายหรือไม่ โดยการขายยางพาราขณะนี้ตกต่ าเป็นอย่างมากและยังถูกกดราคาจากผู้รับซื้ออีกด้วย 
ท าให้ยิ่งได้ราคาที่ต่ าลงไปอีก จึงขอให้รัฐบาลชุดนี้ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ  
   นอกจากนี้ เกษตรกรใช้ที่ดินไปทั้งประเทศประมาณร้อยละ 40 ปัจจัยน าเข้าเท่าเดิม
ผลผลิตที่ได้กลับมีสัดส่วนที่น้อยลง หากเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ภาคเกษตรกรรมของไทยถือว่า
เติบโตช้าและมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญในฐานะผู้ส่งออกรายใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลข 
ส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น ในอดีตที่คนไทยสามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่าเป็นแชมป์แต่ในปัจจุบัน
เราค่อย ๆ สูญเสียต าแหน่งดังกล่าวให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจัยของเกษตรกรสิ่งแรกคือ  
เรื่องของที่ดิน กว่าร้อยละ 50 มีที่ดินน้อยกว่า 10 ไร่ และในขณะที่เกษตรกรที่มีที่ดินมากกว่า  20 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10 เกิดความเหลื่อมล้ าในสิทธิของที่ดินเนื่องจากเกษตรกรไทยมากกว่าร้อยละ 40  
ไม่มีที่ดินท ากิน จึงต้องการให้รัฐบาลทบทวนเรื่องของโซนนิ่งในการท าการเกษตรเพ่ือให้ตอบโจทย์ 
เรื่องคุณภาพสินค้าและให้มีความเหมาะสมเรื่องอุปสงค์และอุปทาน ลดปัญหาที่รัฐต้องแบกรับเงิน 
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ส่วนแบ่งต่าง ๆ จากการปลูกพืชเพื่อให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และได้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น 
ง่ายต่อการท าการตลาดและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ปัจจัยที่สองซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยง  
ในภาคเกษตรกรคือการเข้าถึงแหล่งน้ า รัฐต้องมีแนวทางการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ ปัจจัยต่อมาคือภัยพิบัติที่นับวันยิ่งมีความถี่และความรุนแรงที่ยิ่งวันจะสูงขึ้น ทั้งปัญหา  
ภัยแล้ง และน้ าท่วมต่าง ๆ และที่ส าคัญคือเรื่องสินค้าการเกษตรตกต่ า รัฐจึงควรเร่งหาทางออกให้กับ 
พ่ีน้องเกษตรกร ตลอดจนเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นท าให้ขาดทุน รวมทั้งการน าสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาท าให้สินค้าพ่ีน้องของเกษตรกรภายในประเทศไทยถูกกดลง จึงควรมีมาตรการ 
ในการส่งออกทางการค้า การผลิต และการกีดกันทางการค้า 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงข้าว โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในด้านราคาและ 
ด้านการส่งออกพบว่า ข้าวหอมมะลิของไทยอยู่ที่  920 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเวียดนามอยู่ที่  
762 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวอินเดียอยู่ที่ 1,220 เหรียญต่อตัน ด้านการส่งออกจากสถิติปี 2565 พบว่า 
ประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง คือประเทศอินเดียอยู่ที่ 18.25 ล้านตัน อันดับสอง  ประเทศไทย  
8.5 ล้านตัน อันดับสาม ประเทศเวียดนาม 6.67 ตัน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยห่างกับอันดับหนึ่ง 
มากพอประมาณแต่หากพิจารณากับประเทศอันดับสาม ประเทศไทยห่างจากประเทศเวียดนาม 
ไม่มากนักทั้งเรื่องปริมาณการส่งออกและราคาข้าว ปัญหาที่ท าให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ านั้น  
มาจากการที่มีการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดมากเกินความต้องการคือมีผู้ซื้อน้อยกว่าผู้ขายท าให้ต้อง 
ลดราคาสินค้าในตลาดให้ถูกลงเพ่ือดึงคนให้กลับมาซื้อ โดยราคาข้าวที่ปรับขึ้นสูงนั้นเป็นเพียง 
สถานการณ์ระยะสั้น รัฐบาลควรออกนโยบายในการเยียวยาและป้องกันปัญหาในระยะยาวแบบเป็น
รูปธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนในการผลิตที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและ 
เป็นภาระของเกษตรกร หากมีน้ า มีนา มีเงิน เกษตรกรจะมีความสุข ควรมีแหล่งในการเก็บน้ าใต้ดิน 
เพ่ือให้เป็นธนาคารน้ า และกระจายน้ าไปสู่เกษตรกร ทั้งนี้ โดยนโยบายของรัฐบาลชุดนี้จะใช้ตลาดน า 
นวัตกรรมเสริม เพ่ิมรายได้ โดยรัฐบาลจะท า Market Profile ซึ่งจะท าให้ทราบว่าตลาดต้องการอะไร 
และมากเพียงใด เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถผลิตผลิตผลที่ถูกกับตลาดและออกมาได้ตามที่ตลาด
ต้องการเพ่ือสร้างรายได้และพลิกคุณภาพชีวิตให้กับพ่ีน้องเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง โดยปัญหา 
ที่เกษตรกรไทยต้องพบไม่ใช่เพียงปัญหาสินค้าทางการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุน 
การผลิตสูง ไม่ว่าจะเป็น ค่าปุ๋ย ค่าอาหารสัตว์ ค่าน้ ามัน ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีราคาสูง โดยจากสถิติพบว่า 
ต้นทุนการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนสูง พ่ีน้องเกษตรกรจึงมีเงินใช้หมุนเวียนใน
การท านา ท าไร ่ไม่เพียงพอจึงเป็นหนี้เพราะตอ้งหาที่กู้หนี้ยืมสิน และมีแนวโนม้จะเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ผูกโยงกัน หากไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างจริงจังเกษตรกรก็จะไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยนโยบาย การพักหนี้
เกษตรกร 3 ปี ทั้งต้น ทั้งดอกทันที เพื่อลดภาระของพ่ีน้องเกษตรกรซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมขึ้นได้ถึง 3 เท่า ในเวลา 4 ปี รวมทั้งเพิ่มความต้องการและปรับสินค้าภาคการเกษตร โดยน า
นวัตกรรมตา่ง ๆ เข้ามาสนับสนุนในการเพ่ิมผลการผลิตและลดต้นทุนแปรรูปสู่มูลค่าที่สูงขึ้นตามแนวทาง 
6 ประการ คือ 1. ดินด าน้ าดี 2. มีสายพันธุ์ 3. ยืนยันราคา 4. จัดหาแหล่งทุน 5. หนุนน านวัตกรรม  
และ 6. จัดท ากรรมสิทธิ์ที่ดิน อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก าลังประสบปัญหาราคาข้าวโพด 
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ตกต่ าลงเรื่อย ๆ โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การจ ากัดคิวการซื้อของผู้ผลิตอาหารสัตว์ท าให้การซื้อเป็นไป
ไม่ได้ พ้ืนที่จัดเก็บไม่มี ก่อให้ เกิดความชื้น ท าให้ราคาตกลงไปอีก และการน าเข้าวัตถุดิบทดแทน 
ซึ่งขณะนี้มีการน าเข้าจ านวนมากเกินกว่าที่ก าหนด จึงขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
เพื่อบรรเทาความทุกข์ของเกษตรกรอย่างจริงจัง พร้อมขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิด้วย 
โดยขอให้มีการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน 
   นอกจากนี้ ยังมีปัญหาของชาวไร่อ้อยในกรณีที่มีต้นทุนสูงและรายได้ต่ าที่เกิดจากการตัด
อ้อยสดและปัญหาที่ตามมาคือเรื่องดินเสื่อม โดยอ้อยนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการผลิต
น้ าตาลที่ไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล อินเดีย และ
สหภาพยุโรป ปลูกใน 47 จังหวัด เกือบทุกภูมิภาคพ้ืนที่ 11.38 ล้านไร่ ผลิตอ้อยได้ 113.02 ล้านตัน
สามารถส่ งโรงงาน ได้  93.94 ล้ านตั น  ราคาเฉลี่ ยอยู่ ที่  1,000 บ าทต่ อตัน  มี เงินหมุ น เวียน 
ในภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยถึง 120,000 ล้านบาท ต่อปี ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ของชาวไร่อ้อยที่ เดือดร้อนมากนั้น ในปี 2564 รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดีแทนการเผาอ้อย รวมทั้งให้ชาวเกษตรได้ช่วยกันเฝ้าระวังไฟไหม้ด้วยเพ่ือลดฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ ความแตกต่างระหว่างการตัดอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้หรืออ้อยที่ถูก 
ไฟเผานั้น มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน 120 บาทต่อตัน คือหากเป็นอ้อยที่มีการเผาไหม้แล้วการตัดจะรวดเร็ว
และถูกกว่า โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สนับสนุนเกษตรกรที่ 120 บาท 
ต่ อ ตั น  คื อ  1,200 บ าท ต่ อ ไร่  ซึ่ ง ใน รอ บ ปี ที่ มี ก า รป ลู ก ไป แล้ ว ใน ปี  2564 - 2565 ว ง เงิ น  
8,319.74 ล้านบาท ได้มีการจ่ายให้ชาวไร่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งยังไม่ครบ ในขณะเดียวกันในรอบปี 
ท่ีสอง คือ ปี 2565 และสิ้นสุดไปเมื่อเดือนเมษายน 2566 ชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับเงินใด ๆ จากปัญหา
ดังกล่าวเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2566 สมาคมชาวไร่อ้อย 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร สิงห์บุรี อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดติดตามเงินดังกล่าว
ตามมติของคณะรัฐมนตรี และจากการพบปะพูดคุยท าให้ทราบว่าการที่อ้อยมีไฟไหม้เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณการปลูกตามนโยบายของกระทรวงที่ส่งเสริมให้มีการผลิตมากขึ้นจากร้อยละ 27.28 เป็นร้อยละ 
32.79 คือปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น และอีกส่วนหนึ่งคือในปีที่ผ่านมาฝนตกหนักท าให้ใบอ้อยมีปริมาณมาก  
การตัดจึงยุ่งยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพบปัญหาการปลูกอ้อยท่ีจะท าให้ดินเป็นกรด ซึ่งในกรณีที่มีการเผา
ไหม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการเผาไหม้เพื่อเกิดประโยชน์  ในอดีตที่ผ่านมา การเผาจะท าให้เกิด
เถ้าที่มีคุณสมบัติเป็นเบส จากการปลูกอ้อยที่เป็นดินกรดก็จะท าให้เกิดสมดุลธรรมชาติท าให้ดินเกิด 
ความเป็นกลาง และในปีต่อไปจะสามารถปลูกอ้อยได้ผลผลิตที่ดี ในกรณีดังกล่าว ชาวไร่อ้อยยังรวมตัว
กันกับอีก 37 สหสมาคมจ านวนกว่า 2,000 คน เพ่ือพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพ่ือให่เร่งรัด 
การจ่ายเงินดังกล่าว โดยการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนั้นจะมีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดังนี้ 1) รัฐบาล
และกระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งจ่ายเงินสนับสนุนตามโครงการตัดอ้อยสดคุณภาพดี รอบปี 2565 - 
2566 ในอัตรา 120 บาทต่อตัน โดยเร็ว 2) ก าหนดแนวทางสนับสนุนการตัดอ้อยสดในปี 2566 – 2567  
3) แก้ปัญหาปรับปรุงดินเสื่อม/สนับสนุนเงินทุนเครื่องมือเครื่องจักรการตัดอ้อยสด 4) ร่วมมือ 
กับกรมวิชาการเกษตร ศึกษาสายพันธุ์อ้อยที่ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ และศัตรูพืช และ 5) พิจารณา
เพิ่มแหล่งเงินทุนเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลเพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยอย่างเหมาะสม 
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   อีกทั้งสมาชิกฯ ได้อภิปรายถึงการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต ในปี 2560 ท่ีส่งผลให้
โครงสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตบุหรี่ไทยกับบุหรี่นอกเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมผู้ผลิต  
บุหรี่ไทยมีส่วนแบ่งร้อยละ 70 ในแต่ละปีจนเกือบถึงร้อยละ 80 ในบางปี แต่หลังจากท่ีมีการปรับอัตรา
ภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งผลให้บุหรี่ไทยมีสัดส่วนทางการตลาดลดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 นอกจากนี้  
การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ลดโควตาการรับซื้อใบยาสูบจากพ่ีน้องเกษตรกรลง ตลอดจนเกษตรกร  
ต้องลดการปลูกใบยาสูบจากโควตาที่ ได้รับลดลง จากเดิมพ้ืนที่ เพาะปลูกใบยาสูง 1.5 แสนไร่  
ปัจจุบันเหลือเพียง 100,000 ไร่ จากครัวเรือนเกษตรกรปลูกใบยาสูบ 26,000 ครัวเรือน เหลือเพียง 
15,000 ครัวเรือน หรือลดลงร้อยละ 41 รวมทั้งรายได้เกษตรกร 2,500 ล้านบาทในแต่ละปี เหลือเพียง
ไม่ถึ ง 1,000 ล้าน  และขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาทบทวน
พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดรับกับยุคสมัย
ปัจจุบัน และได้ให้ข้อสังเกตถึงการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงยัง 
ไม่สามารถหลุดพ้นปัญหานี้ได้ หรือเป็นเพราะการผูกขาดของนายทุนขนาดใหญ่ รัฐบาลต้องตั้งใจแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ต้องน าปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวก าหนดเพียงอย่างเดียว ขอให้รัฐบาล  
ให้ ความส าคัญกับการแก้ ไขปัญหานี้ อย่ างจริงจั ง จัดการนายทุนผูกขาด จ ากัดการน าเข้ า  
และหามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเร็ว 
   ส าหรับเรื่องราคากุ้งตกต่ านั้น ประเทศที่ผลิตกุ้งและส่งออกกุ้งมากที่สุดอันดับแรก 
คือสาธารณรัฐเอกวาดอร์ อยู่ที่ 1.3 ล้านตัน อันดับสองคือ อินเดีย 7.5 แสนตัน อันดับสาม สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 7 แสนตัน อันดับสี่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4 แสนตัน และอันดับห้า ประเทศไทย 
2.8 แสนตัน โดยรวมแล้วทั้งโลกส่งออกกุ้งอยู่ที่ประมาณ 3.43 ล้านตัน แต่ปริมาณน าเข้ากุ้งของโลก  
จะอยู่ที่ประเทศผู้น าเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป รวมแล้วอยู่ที่  
2.87 ล้านตัน แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตกุ้งมีปริมาณเกินกว่าการบริโภคที่เรียกว่า สถานการณ์กุ้งล้ นโลก  
โดยมีส่วนเกินอยู่ที่  5.5 แสนตัน จากเดิมปริมาณการผลิตกับการบริโภคกุ้งจะอยู่ ใกล้เคียงกัน  
แต่ในช่วงโควิด-19 เศรษฐกิจในทุกประเทศย่ าแย่ลง ดังนั้น แต่ละประเทศต่างมองว่าสินค้าใดที่จะท า
รายได้ให้กับประเทศได้ โดยประเทศต่าง ๆ ผู้ผลิตกุ้ง รวมทั้งประเทศไทยต่างส่งเ สริมให้ผลิตกุ้ง 
ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ส่งเสริมให้ผลิตถึง 4 แสนตัน ซึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งปริมาณการผลิตมากกว่า  
การบริโภคจึงท าให้เกิดสต๊อกคงค้างกุ้งในแต่ละประเทศ และต้องท าการระบายสต๊อกสินค้ากุ้ง จึงเกิด
การประกาศลดราคากุ้ง โดยครั้งแรกมีในสหรัฐอเมริกาประมาณช่วงมีนาคม 2565 เพ่ือให้คนมาซื้อกุ้ง 
บริโภคกุ้งมากขึ้น จึงกลายเป็นมาตรฐานราคาใหม่ของกุ้ง และเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศลดราคา
ประเทศที่ยังพอขายไดต้ามราคาที่ประกาศซือ้คือสาธารณรัฐเอกวาดอร์เพราะมีต้นทุนต่ าเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งของสาธารณรัฐเอกวาดอร์จะอยู่ที่ร้อยละ 60 ของกุ้งไทยเท่านั้น 
ท าให้ประเทศผู้น าเข้าหันไปซื้อกุ้งจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์มากกว่า ในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงกุ้งนั้น  
ในประเทศไทย เกษตรกรขายกุ้งในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุน ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้นสวนทางกับราคาขาย  
ที่ตกต่ า ไม่ว่าจะเป็น ค่าไฟฟ้าหรือค่าอาหารกุ้ง เมื่อเปรียบเทียบราคาอาหารกุ้งตั้งแต่ปี 2562 - 2566  
มีราคาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 26 เกษตรกรต้องแบกรับภาระปัญหาต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น ในขณะที่
ราคาขายปรับลดลงเรื่อย ๆ โดยล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2566 ราคากุ้งขาวขนาด 70 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม  
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ราคาขายเหลือเพียง 104 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านัน้ ถือว่าเป็นราคาที่ต่ าสุดในรอบ 13 ปี นับตั้งแต่ปี 2553 
ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน จากภาวะกุ้งล้นโรคที่ท าให้เกิดปัญหาราคา  
กุ้งขาวตกต่ า ทั้งนี้ สมาชิกฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและได้ท างานร่วมกับเครือข่ายสมาคมชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง 
จากทุกภาคส่วน จึงขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) ขอให้ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า  
ในการเลี้ยงกุ้งซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 - 20 หรือประมาณกิโลกรัมละ 25 บาท  
โดยให้มีการคิดค่าไฟฟ้าในราคาภาคเกษตรกรรม 2) ต้องการให้มีการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณ
วัตถุดิบในฉลากอาหารกุ้ง ซึ่งในปัจจุบันตลาดอาหารกุ้งระบุเพียงแต่ชนิดแต่ไม่ได้ระบุปริมาณ ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับคุณภาพของอาหารกุง้ 3) เนื่องจากปัญหาราคากุ้งขาวตกต่ านั้นเกิดจากภาวะกุ้งล้นโลก ดังนั้น 
การขยายและการดูแลตลาดกุ้งภายในประเทศจึงส าคัญมาก โดยต้องหาช่องทางการขายตรงไปยัง 
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ เช่น กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงแรม และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
การบริโภคกุ้งมากขึ้น จัดการข่าวเชิงลบของกุ้ง พัฒนาเมนูใหม่ ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้มีชื่อเสียง  
มาเชิญชวนบริโภคกุ้งเพิ่มมากขึ้น 4) ควบคุมปริมาณการน าเข้ากุ้งให้เหมาะสม 5) ออกแบบและก าหนด
แผนการแก้ไขปัญหาการส่งออกกลุ่มไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีการใช้เทคนิควิธีการเกี่ยวกับ
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพมาเป็นตัวกีดกันในการส่งออกกุ้งของไทย จึงเสนอให้มีการหารือกับ  
กรมประมงและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือให้มีการออกแบบ
ตรวจสอบคุณภาพกุ้งไทยที่เลี้ยงอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพให้สามารถยืนยันกับผู้ซื้อในต่างประเทศ  
เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของกุ้งไทยได้  6) ควบคุมการน าเข้ากุ้ งเพ่ือไม่ให้กระทบต่อกุ้ ง
ภายในประเทศและพัฒนาคุณภาพกุ้งสู่การส่งออกให้เพ่ิมขึ้น 7) ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
จัดหาห้องเย็นในจังหวัดที่ส าคัญที่ไม่ติดทะเลเพ่ือเป็นศูนย์กระจายสินค้า รักษาความสด สร้างแรงจูงใจ 
ในการบริโภคในสินค้าสด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 8) ควบคุมสิ่งที่เป็นปัจจัยในต้นทุนการผลิต 
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น ค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า เชื้อเพลิง และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น 9) ควรมีงบประมาณ 
สนับสนุนในเรื่องหอ้งแลปใหเ้กษตรกรสามารถน าลูกกุ้งไปตรวจโรคก่อนปล่อยสู่บ่อเลี้ยง และ 10) พัฒนา
คุณภาพของลูกกุ้งที่มีคุณภาพต้านทานต่อโรคให้เกษตรกรประสบความส าเร็จในการเลี้ยงกุ้ง 11) จัดการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เกิดจากราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ที่จะส่งรายงานปัญหาดังกล่าวให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ก าลังจะปฏิบัติ
หน้าที่ เพราะเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วที่สุด 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว ก่อนปิดประชุม
ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (7 กันยายน 2566) หลังจากท่ีสมาชิกฯ  
ได้ปรึกษาหารือต่อที่ประชุมแล้ว จะให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายต่อ จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 
เวลา 19.00 นาฬิกา 
 
ปิดประชุมเวลา 19.00 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                       ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


